

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการทำงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2560 มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

- (1) รับทราบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ
- (2) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินและบริหารความเสี่ยง
- (3) จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งติดตามดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงาน ให้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)